



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อนักศึกษาทุนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาเอก
๑	๐๐๑	นายอนวัช เนตรพรมราช	คณิตศาสตร์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

ให้นักศึกษาทุนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรพี
ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

๓. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และทางเว็บไซต์
www.sesaokpp.go.th

๕. สำหรับนักศึกษาทุนฯ ที่มีรายงานตัวเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑-๗ มีนาคม
๒๕๖๖ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครตามประกาศนี้ หรือที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครถ้ายืนยันว่าเป็นนักศึกษา
ทุนฯ ที่มีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๗๒
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำเอกสาร หรือหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกจริงจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้อาจจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งไว้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และหรือหากแต่งตั้งไปแล้วและตรวจสอบพบในภายหลังจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวันชัย เกิดมีโกชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร